


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

กระทรวงสาธารณสุข

จุดยืนองค์กร

ส่วนกลาง  พัฒนานโยบายกำกับ
ติดตาม ประเมินผล

ส่วนภูมิภาค  บริหารจัดการหน่วยบริการ
และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ



ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน

เป้าหมาย



เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

วิสัยทัศน์



พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

พันธกิจ

ค่านิยมองค์กร



• MASTERY
เป็นนายตนเอง



• ORIGINALITY
เร่งสร้างสิ่งใหม่



• PEOPLE CENTERED
ใส่ใจประชาชน



• HUMILITY
ถ่อมตนอ่อนน้อม

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน
Excellence



พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงตามตารางที่ P1-1 การดำเนินการภายใต้พันธกิจตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดและบังเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต มีสุขภาพแข็งแรงขึ้น อัตราการป่วยตายด้วยโรคติดต่อต่างๆ ลดลง ค่าใช้เงินในการรักษาที่ต่ำลง สามารถเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วอย่างทั่วถึงเป็นธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่มีหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่กระจายอยู่ครอบคลุมทั้งอำเภอในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งให้บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (Primary Care) มีกฎหมายรองรับครบถ้วนทุกภารกิจสำคัญ และกำหนดแนวทางการให้บริการสุขภาพด้วยระบบมาตรฐานระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) และรพ.สต.ติดดาว รวมทั้งมีการทำงานบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่นในรูปแบบของคณะพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีประสิทธิภาพและความสมดุลให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

พันธกิจ	ความสำคัญต่อความสำเร็จองค์การ
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ	เป็นปัจจัยนำเข้าสู่กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ	การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดไว้ ประสานและสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการแผนร่วมกัน
3. กำกับดูแลประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายมีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	ส่งมอบระบบบริการสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานให้แก่ประชาชน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	สนับสนุนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และระบบบริการสุขภาพ
5. พัฒนางานสุขศึกษาและสารสนเทศในพื้นที่อำเภอ	พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล (บริการโดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสุขภาพ

วิสัยทัศน์ค่านิยม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ได้ประกาศวิสัยทัศน์เป้าประสงค์ ค่านิยม ดังตารางที่ P1-2มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังนี้คิดในการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักพรหมวิหาร4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุขความรู้สึก เอ็นดูสงสารผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น เด็ก คนชรา การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเมตตาผู้อื่นรอบข้างไม่วั้นแม่แต่ลูกน้องผู้ร่วมงาน หรือคนที่ตำแหน่งต่ำกว่า ความเมตตาจะทำให้เรามีพลังดึงดูดและรักใคร่จากคนรอบข้าง

กรุณา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์การเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ไม่รู้ ผู้ประสบภัย หรือให้รอดพ้นจากความทุกข์นั้นก็ล้วนแต่เป็นบุญจากความกรุณา การช่วยเหลือนั้นไม่ใช่แต่เพียงผู้มีบุญคุณถึงแม้ว่า คนนั้นเป็นคนไม่ดี คนนี้เป็นคนไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเราก็ช่วยได้ ปลอ่ยวางอคติ ลดความถือตัว

มุทิตา คือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

อุเบกขา คือการรู้จักวางเฉย ทำใจเป็นกลาง ไม่ปฏิบัติเอนเอียงด้วยความรักหรือชัง

วิสัยทัศน์ (Vision)	สถานบริการได้มาตรฐาน ภาครัฐีเครือข่ายมีส่วนร่วม ประชาชนมีสุขภาพ
เป้าประสงค์หลัก (Goals)	ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 1. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 2. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี
ค่านิยม (Value)	MOPHM : Mastery เป็นนายตัวเอง O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ P: People-centered approachใส่ใจประชาชน H : Huminityถ่อมตนอ่อนน้อม
หลักปรัชญาในการ ทำงาน	รักองค์กร พัฒนาคคน พัฒนางาน

<p>สมรรถนะหลัก เป็นสินทรัพย์หรือ ความสามารถของ(คน) ในองค์กร</p>	<ol style="list-style-type: none">1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสาธารณสุขต้องมีความรู้ในวิชาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคการฟื้นฟูสภาพสุขภาพกายและสุขภาพจิตมนุษย์2. การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกต้องใช้ทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการคุ้มครองผู้บริโภคให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย3. บุคลากรมีจิตบริการต้องการบุคลากรที่อุทิศตนเสียสละเวลา แรงกาย สติปัญญา4. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต้องการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
---	---